

## กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม	สนอง มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๑.พัฒนา บุคลากร	๑. เพื่อพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานครูในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนางาน ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ มีประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงาน	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการ ศึกษาได้รับการพัฒนาจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	มฐ.๘ ปช.๘.๑-๘.๖ มฐ.๑๒ ปช.๑๒.๑-๑๒.๖ มฐ.๑๓ ปช.๑๓.๒
๒.โครงการ สวัสดิการ บุคลากรใน สถานศึกษา	๑.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ภายในหน่วยงาน ๒.เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรใน ทุกด้าน ๓.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติหน้าที่ เป้าหมาย	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑.บุคลากรทุกคนได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมในด้านวิชาชีพ ๒.ได้รับการดูแลในเรื่อง การเยี่ยมใช้การร่วมงาน ต่างๆ ของตนเอง ลูก พ่อแม่ <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ส่งเสริมในวิชาชีพ ๒.ร้อยละ ๑๐๐ มีขวัญและกำลังใจในการ ปฏิบัติงาน	มฐ.๘ ปช.๘.๑,๘.๔
๓. โครงการ ประชุม คณะกรรมการ สถานศึกษาและ ผู้ปกครอง นักเรียน	๑.เพื่อรายงานผลการบริหาร จัดการโรงเรียนในรอบปีที่ ผ่านมา ๒.เพื่อให้ความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี ๓.เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินการบริหารจัดการ โรงเรียน ๔.เพื่อระดมทรัพยากรและ ความร่วมมือในทุกภาคส่วน	<u>เชิงปริมาณ</u> ๑.การประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยภาคเรียน ละ ๑ ครั้ง ๒.การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง <u>เชิงคุณภาพ</u> ๑.ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการ จัดการศึกษา จากคณะกรรมการ ๒.ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเห็น ความสำคัญของการเรียนรู้ของนักเรียน และ ระเบียบวินัยการร่วมกิจกรรม	มฐ.๙ ปช.๙.๑-๙.๓

โครงการ/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม	สนอง มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้)
๔. โครงการ ประชาสัมพันธ์	<p>๑. เพื่อจัดให้มีข้อมูล สารสนเทศของโรงเรียน</p> <p>๒. เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของโรงเรียน</p> <p>๓. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดี ต่อกันระหว่างบ้านโรงเรียน และหน่วยงานอื่น</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารระงโรงเรียนบ้านและหน่วยงานอื่น</p> <p>๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการ บริหารจัดการและอื่นๆ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>๑. มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร้อยละ๘๐ ได้รู้ถึง ความเคลื่อนไหวของโรงเรียน</p>	<p>มฐ.๑๒</p> <p>บช.๑๒.๑-๑๒.๖</p>
๕. โครงการ อนุบาล สารสัมพันธ์	<p>๑. เพื่อเป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร ระหว่าง โรงเรียน กับ ผู้ปกครอง</p> <p>๒. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ ความรู้ที่เกิดประโยชน์ ในการ ดูแลส่งเสริมพัฒนาการให้ บุตรหลาน ในการป้องกัน และแก้ไข ปัญหาร่วมกัน</p> <p>๓. เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ตรงกัน สร้างเสริม สัมพันธ์ ภาพ ที่ดีต่อกันระหว่าง ผู้ปกครองกับโรงเรียน</p>	<p><u>เชิงปริมาณ</u></p> <p>๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ และผู้ปกครองได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก ทางโรงเรียน</p> <p>๒. ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและผู้ปกครองมี ความสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อโรงเรียนและมีความพึง พอใจ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒ และผู้ปกครองได้รับ ข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากทางโรงเรียน</p> <p>๒. นักเรียนและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ภาพที่ดี ต่อโรงเรียนและมีความพึงพอใจ</p>	<p>มฐ.๘ บช.๘.๑-๘.๖</p> <p>มฐ.๙ บช.๙.๑-๙.๒</p>